



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 5 เมษายน 2560

เรื่อง	สื่อ
1. สศก.ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนเล็งขยายการลงทุนไทย-เมียนมา	สยามรัฐ
2. สัมภาษณ์: 'นิพนธ์'สอนมวยแก่เกษตรกรต้องสร้างความแม่นยำ'ผลพยากรณ์'	ฐานเศรษฐกิจ
3. เกษตรฯ ถอดบทเรียนหน้าแล้งปี 59 รุกสร้างความเข้าใจ-จดทำนาปรัง..ปี 60	สยามธุรกิจ
4. ส.ป.ก.เบรกไฟฟ้าจากพลังงานลม 1,500MWโครงการใหม่ให้ร่องเงื่อนไขก้ำกับดูแล	ประชาชาติ
5. คอลัมน์ แวดวงรอบกรุง	ไทยรัฐ
6. ภาพข่าว: เรียงคนมาเป็นข่าว: เกษตรปลอดภัย	มติชน
7. ยกระดับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์	เดลินิวส์
8. ภาพข่าว: เกษตรปลอดภัย	สยามรัฐ
9. ภาพข่าว: วันแพะแห่งชาติ	สยามรัฐ
10. คอลัมน์ ชีพจรทั่วไทย	มติชน
11. ภาพข่าว: ลงพื้นที่	เดลินิวส์



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ สยามรัฐ

หัวข้อ : สศก.ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนเลี้ยงขยายการลงทุนไทย-เมียนมา

วันที่ : พุธ 5 เมษายน 2560

ฉบับที่ : 23354 หน้า : 12 (บนซ้าย)

สศก.ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน เลี้ยงขยายการลงทุนไทย-เมียนมา

สศก.: นางจันทร์ธิดา มีเดช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ในฐานะคณะอนุกรรมการร่วมการค้าชายแดนไทย-เมียนมา ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการร่วมการค้าชายแดนไทย-เมียนมา ครั้งที่ 1/2560 ณ โรงแรมเซ็นทารา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

นางจันทร์ธิดากล่าวว่าการประชุมครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee: JTC) ไทย-เมียนมา ครั้งที่ 7 ณ กรุงเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ที่ได้เห็นชอบร่วมกันให้จัดตั้งคณะอนุกรรมการร่วมดังกล่าว เพื่อร่วมมือในการผลักดันขยายการค้า การลงทุน และการพัฒนาความเจริญทางเศรษฐกิจของเมืองชายแดนของทั้ง 2 ประเทศ โดยมีประเด็นสำคัญ คือ การอำนวยความสะดวกการค้าชายแดนไทย-เมียนมา ในการจัดตั้งระบบการตรวจสอบแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว (Single Stop Inspection: SSI) บริเวณชายแดนแม่สอด-เมียวดี และบริเวณด่านแม่สาย-ด่านท่าซี้เหล็ก การติดตามแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้า และการลงทุนบริเวณชายแดน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการค้าชายแดน และการลงทุนระหว่างกัน

“ทั้งนี้ ปี 2559 ไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุล

การค้าเมียนมา คิดเป็นมูลค่า 30,715 ล้านบาท มีมูลค่าการส่งออก 109,339 ล้านบาท และมีมูลค่าการนำเข้า 78,624 ล้านบาท โดยมีสินค้าส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ น้ำตาลทราย เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ผ่าฝืนด้าย เครื่องโทรสาร โทรพิมพ์ โทรศัพท์ และอุปกรณ์ส่วนสิ้นค้านำเข้าที่สำคัญได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ สัตว์น้ำ สัตว์มีชีวิต เช่น โค กระบือ แพะ แกะ ผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากสัตว์ และพืชน้ำมัน โดยจังหวัดที่มีมูลค่าการค้าชายแดนกับเมียนมามากที่สุดคือ ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี เชียงราย แม่ฮ่องสอน และประจวบคีรีขันธ์ ตามลำดับ”



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันที่ : พุธที่ 6 - เสาร์ 8 เมษายน 2560

จากหนังสือพิมพ์ ฐานเศรษฐกิจ

ฉบับที่ : 3250 หน้า : 9 (บน)

หัวข้อ : สัมภาษณ์: 'นิพนธ์'สอนมวยเกษตรกรต้องสร้างความแม่นยำ'ผลพยากรณ์'

'นิพนธ์'สอนมวยเกษตรกร ต้องสร้างความแม่นยำ'ผลพยากรณ์'



สัมภาษณ์



△ ส.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร

จากที่ภาคการเกษตรทั่วโลก รวมถึงไทยต้องเผชิญความเสี่ยงจากสภาพดินฟ้าอากาศที่แปรปรวน ส่งผลถึงผลผลิต และราคาสินค้าที่ผันผวนตลอดเวลา นอกจากนี้ยังส่งผลถึงการพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตรหลายชนิดของส่วนราชการไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ก็มีปัญหาผิดพลาดอยู่บ่อยครั้ง และแต่ละหน่วยงานก็มีข้อมูลที่ไม่ตรงกัน เป็นช่องทางให้ผู้ค้าฉวยโอกาสกดราคาซื้อเพื่อเก็งกำไร

โดยผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนมากที่สุดคือเกษตรกร ปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำซากนี้ “ฐานเศรษฐกิจ” สัมภาษณ์พิเศษ “รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร” นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ถึงแนวทาง/วิธีการแก้ไข ปัญหาการพยากรณ์ผลผลิตทางการเกษตรให้มีความแม่นยำ รวมถึงมุมมองและข้อเสนอแนะการจัดตั้งตลาดกลางค้าข้าวสารที่กระทรวงพาณิชย์อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการ

จีร้อฐานข้อมูลใหม่

รศ.ดร.นิพนธ์ กล่าวยอมรับว่า ราคาค่าพืชผลสินค้าเกษตรพยากรณ์ยากมาก กรณีเห็นชัดที่สุด คือโครงการรับจำนำข้าวทุกเมล็ดของรัฐบาลชุดก่อน ถ้าจำกัดการส่งออกในขณะนั้น ปกติแล้วในช่วงระยะสั้นประมาณ 1-2 ฤดูผลผลิต ราคาข้าวในตลาดโลกก็ควรจะปรับราคาขึ้น แต่ในขณะนั้นใครจะไปรู้ขนาดต เพราะชู่ ๆ อินเดียยกเลิกการห้ามส่งออกข้าว ราคาก็ร่วงทันทีเลย



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันที่ : พุธที่ 6 - เสาร์ 8 เมษายน 2560

จากหนังสือพิมพ์ ฐานเศรษฐกิจ

ฉบับที่ : 3250 หน้า : 9 (บน)

หัวข้อ : สัมภาษณ์: 'นิพนธ์' สอนมวยแก้เกษตรกรต้องสร้างความแม่นยำ ผลพยากรณ์'

“ตั้งนั้นอย่าไปส่งสัญญาณผิดให้กับเกษตรกร สิ่งที่เราควรทำคือ การคาดคะเนผลผลิตให้แม่นยำ แต่ถ้ามีข้อมูลที่น่าเชื่อถือระบบการเก็งกำไรจะใกล้เคียงความเป็นจริง ดังนั้นเรื่องนี้สำคัญมาก รัฐบาลต้องลงทุนเรื่องการคาดคะเนผลผลิตสินค้าเกษตรหลักๆ ของไทย และต้องใช้เวลาทำงานเรื่องนี้อย่างเดียวไม่ต่ำกว่า 4-5 ปี จะต้องใช้เทคโนโลยีร่วมกับเจ้าหน้าที่ในภาคสนามตรวจสอบข้อเท็จจริง”

ชีวิตสร้างความแม่นยำ

ทั้งนี้ในการพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตรของไทยให้มีความแม่นยำมากขึ้น จะต้องร่วมมือกันอย่างน้อย 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ปักตึกงานพยากรณ์อยู่ที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ซึ่งสำนักงานมีความรู้แต่มีบุคลากรไม่เพียงพอ ก็ต้องไปร่วมมือกับกรมส่งเสริมการเกษตรที่มีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมระดับตำบล และต้องไปร่วมมือกับเจ้าหน้าที่กรมการข้าว เพราะเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรอาจจะมีความรู้ไม่ดีเท่ากับคนกรมการข้าว แต่เจ้าหน้าที่กรมการข้าวมีไม่มาก

เพราะเป็นกรมที่เล็ก เจ้าหน้าที่ไม่พอแต่มีความรู้เรื่องข้าว ก็ต้องทำงานแบบบูรณาการ

2.ร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสต้า สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (สนนท.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) และกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับเกษตรกร อาจจ้างคล้ายกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อให้รายงานในพื้นที่ต่างๆ ว่าปลูกข้าวชนิดใด ปลูก

รัฐต้องใช้เวลาทำงานเรื่องนี้ อย่างเดียว 4-5 ปี ใช้เทคโนโลยีร่วมเจ้าหน้าที่

วันไหน เก็บเกี่ยววันไหน เพราะชาวนาไม่ได้ปลูกข้าวชนิดเดียวตลอดชีวิต แต่จะเปลี่ยนไปมา ปีใดข้าวเหนียวราคาดีก็หันไปปลูกข้าวเหนียว หรือบางปีก็ปลูกข้าวหอมมะลิ เป็นต้น และ 3.รัฐบาลต้องลงทุนเพิ่มทั้งภาพถ่ายและการสร้างเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนในการจำแนกชนิดข้าว จะเห็นว่ามีการทำงานควบคู่กันทั้งงานด้านบริหารและงานด้านวิชาการจะทำได้

“ยกตัวอย่างตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าของสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลียและอินเดีย จะลงทุนสร้างระบบพยากรณ์ผลผลิต การเกษตรและความเสียหายที่มีความน่าเชื่อถือป้อนให้แก่ตลาด โดยมีการปรับปรุงการพยากรณ์ทุกๆ เดือน เพราะถ้ามีระบบพยากรณ์ผลผลิต รายงานสต็อกข้าวทั้งในมือรัฐบาล และเอกชนที่น่าเชื่อถือ ราคาจะไม่ผันผวนมากนัก ซึ่งบทเรียนที่ได้จากความผันผวนของราคาข้าวหอมมะลิของไทยที่ตกต่ำมากสุดในรอบ 9 ปี เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา เกิดจากกระบวนการเก็งกำไรของพ่อค้าที่คาดว่าผลผลิตจะออกมา แต่ปรากฏว่าผลผลิตไม่ได้มากอย่างที่ตลาดกังวลล่วงหน้า นี่คือความผิดพลาด”

ตลาดกลางระวังเสียเงินฟรี

รศ.ดร.นิพนธ์ ยังกล่าวถึงการจัดตลาดกลางข้าวสารที่กระทรวงพาณิชย์มีแผนจะติดตั้งเพื่อเพิ่มช่องทางในการต่อรองซื้อขายข้าวให้ชาวนานั้น ประเมินแล้วว่าไม่จ่าย เนื่องจากโรงสีใหญ่ บางโรงทำเป็นตลาดกลางไปเปิดจุดรับซื้อแข่งกับโรงสีภาคกลางแล้ว เรื่องตลาดกลางข้าวสารนี้กระทรวงพาณิชย์ ควรจะอาศัยกลไกที่มีอยู่แล้ว เช่น โรงสีบางแห่งที่มีพื้นที่มาก ก็ไปเจรจาขอเช่าพื้นที่ เพราะมีการคมนาคมที่สะดวก และมีการซื้อขายอยู่แล้ว

“แต่ถ้าฝันไปลงทุนเอง ผมว่าเสียเงินฟรี เรื่องนี้เห็นด้วย แต่ต้องมีวิธีการทำให้ฉลาด และวันนี้ที่สำคัญต้องทำให้ทุกคนรู้ข้อมูลเท่าเทียมกัน เพราะถ้าข้อมูลแย่ เกษตรกรจะเสียเปรียบเช่นในอดีตที่ผ่านมา แต่ถ้าช่วงต้นฤดูชาวนา ทราบว่ามีสต็อกข้าวอยู่ในมือเอกชนเท่าไร รัฐบาลเท่าไร เป็นข้าวชนิดไหนบ้าง เช่น ข้าวในสต็อกมีข้าวเหนียวจำนวนมาก ชาวนาอาจจะเลี่ยงไปปลูกข้าวชนิดอื่น หรือปลูกพืชอื่นทดแทนเพื่อลดความเสี่ยงด้านราคาได้ในอนาคต” ■



เกษตรฯ ถอดบทเรียนหน้าแล้งปี 59 รุกสร้างความเข้าใจ-งตทำนาปรัง-ลดความเสี่ยงแล้ง ปี 60



สกูปพิเศษ

วิกฤติการณ์ภัยแล้ง ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นตามช่วงฤดูกาลของทุกปีและได้ส่งผลกระทบต่อความเดือดร้อนของเกษตรกรและภาคเกษตรไทยในวงกว้าง สำหรับปีนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เตรียมแผนเตรียมรับมือไว้ตั้งแต่ปลายปี 59 ที่ผ่านมา โดยถอดบทเรียนที่ได้เนนการเมื่อช่วงหน้าแล้งปีที่แล้วมาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตั้งแต่การบริหารจัดการน้ำแผนการเพาะปลูกพืช (ข้าวและพืช) แผนการปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้งและแผนช่วยเหลือภัยแล้งด้านการเกษตรเพื่อลดความเสียหายของพี่น้องเกษตรกร

สถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้มีคาดการณ์ว่าความรุนแรงจะน้อยกว่าทุกปีเนื่องจากช่วงปลายปี 2559 มีฝนตกต่อเนื่องทำให้มีน้ำต้นทุนในแหล่งเก็บน้ำมากกว่าปีที่ผ่านมาส่งผลให้ 34 เขื่อนหลักมีน้ำใช้การได้ 19,981 ล้าน ลบ.ม. มากกว่าวันเดียวกันของปีที่แล้ว 7,502 ล้าน ลบ.ม. อย่างไรก็ตาม แม้สถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้จะไม่รุนแรง แต่กระทรวงเกษตรและสห



กรณ์ก็ไม่ได้ประมาท ได้เตรียมวางแผนรับมือไว้ทุกด้าน

โดยสถานการณ์การปลูกข้าวนาปรังในภาพรวมทั้งใน/นอกเขตชลประทานทั้งประเทศวางแผนเพาะปลูกไว้ 6.93 ล้านไร่ ปลูกแล้ว 11.06 ล้านไร่ เก็บเกี่ยวแล้ว 2.37 ล้านไร่ เหลือรอเก็บเกี่ยว 8.73 ล้านไร่ แยกเป็นพื้นที่เขตชลประทานวางแผนไว้ 4.00 ล้านไร่ ปลูกแล้ว 7.54 ล้านไร่ เก็บเกี่ยวแล้ว 1.65 ล้านไร่ เหลือรอเก็บเกี่ยว 5.93 ล้านไร่ ส่วนนอกเขตชลประทาน

วางแผนไว้ 2.93 ล้านไร่ ปลูกแล้ว 3.52 ล้านไร่ เก็บเกี่ยวแล้ว 0.72 ล้านไร่ เหลือรอเก็บเกี่ยว 2.80 ล้านไร่ แต่อย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่มียางานพื้นที่ที่เสียหายจากภัยแล้งหรือขาดน้ำแต่อย่างใดแต่เพื่อความไม่ประมาทขอให้เกษตรกรลดพื้นที่ทำนาปรังหรือพักการทำนาปรังรอบ 2 เพื่อลดความเสี่ยงต่อผลผลิตที่อาจขาดแคลน โดยกระทรวงเกษตรฯ ได้มอบหมายให้แต่ละหน่วยงานเร่งหาอาชีพใหม่ที่ชาวนามีรายได้ในช่วงหน้าแล้งทดแทน จะ

เห็นว่าส่วนที่เกินส่วนใหญ่อยู่ในเขตชลประทานซึ่งใช้น้ำจากเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 34 เขื่อน และแหล่งน้ำอื่นๆ

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่มาตรการในการบริหารจัดการน้ำอุปโภค-บริโภค ได้จัดอันดับแรกเรียงตามความสำคัญคือการอุปโภคบริโภคหรือน้ำต้นทุน ทำน้ำประปามีประชาชนจำนวนมากหลายสิบล้านคนต้องใช้ประโยชน์จากน้ำต้นทุนนี้ โดยปกติคนไทยใช้น้ำในทุกกิจกรรมเฉลี่ย 150-200 ลิตร/คน/วัน ซึ่งน้ำที่ใช้นี้ยังต้องมีระดับความเค็มน้อยมาก บางครั้งต้องปล่อยน้ำจากเขื่อนมาดันน้ำทะเลเพื่อให้ น้ำต้นทุนระปาจัดพอ

ส่วนที่สอง คือ น้ำรักษาระบบนิเวศ คือ การรักษาระดับน้ำในแม่น้ำ น้ำล้นคลองให้สูงพอเพื่อรักษาแรงดันน้ำไม่ให้ดินทรุด หากระดับน้ำลดลงดินคลองดินถนนพื้นที่รอบๆ จะทรุดตัวมากตามที่ปรากฏในข่าวต่างๆ

ส่วนที่สาม คือ พืช สัตว์น้ำ รวมทั้งไม้ผลไม้อื่นๆ ซึ่งอยู่พื้นที่ลุ่มต่ำใกล้ชายทะเลสามารถทนความเค็มได้ระดับหนึ่ง หากระดับน้ำเค็มมาก พืช/สัตว์ เหล่านี้จะอยู่ไม่ได้และต้องใช้ระยะเวลาเวลานานมากในการฟื้นฟูจึงจำเป็นต้องมีน้ำส่วนหนึ่งเพื่อลดความเค็มซึ่งต้องจัดน้ำที่มีสำหรับอุปโภคบริโภค รักษา ระบบนิเวศและดูแลไม้ผลไม้อื่นๆ ก่อนเพราะมีผลกระทบต่อประชาชน

ชนจำนวนมากหลายสิบล้านคน และหากเสียหายจะกระทบเศรษฐกิจในวงกว้างจากนั้นถึงมาวางแผนการเพาะปลูกในฤดูแล้ง ซึ่งการปลูกข้าว 1 ไร่ ในช่วงฤดูแล้งใช้น้ำราว 1,000 ลบ.ม./ไร่คำนวณออกมาเป็นพื้นที่ที่จะวางแผนปลูกข้าวในฤดูแล้ง ซึ่งในปีในเขตชลประทานวางแผนไว้ 4.00 ล้านไร่เพราะปีนี้น้ำต้นทุนไม่มากเนื่องจากแล้งสะสมมา 2 ปี

“จากแผนที่วางไว้ให้พิจารณาว่าพื้นที่ปลูกข้าวจะอยู่ในพื้นที่ที่จะสามารถส่งน้ำไปได้ จากนั้นได้แจ้งให้จังหวัดทราบและให้เจ้าหน้าที่ทราบแล้วลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับเกษตรกรว่าพื้นที่ใดปลูกได้พื้นที่ใดขอความร่วมมืองดปลูก ซึ่งต้องเข้าใจว่าน้ำมีจำกัด หากแย่งน้ำกันใช้น้ำจะไม่พอ นาข้าวอาจจะเสียหายได้ตามที่มิข่าวปรากฏว่าบางพื้นที่ที่ปลูกข้าวแล้วไม่มีน้ำในระบบชลประทานส่งไป ซึ่งจริงๆแล้วเป็นพื้นที่ที่อยู่นอกแผนการเพาะปลูก/แผนการส่งน้ำ”

ทั้งนี้ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ ได้ฝากถึงท้ายถึงพี่น้องเกษตรกรว่าอย่ารีบปลูกข้าวปล่อยให้น้ำได้พักเพิ่มปุ๋ยเพิ่มแร่ธาตุ ฝนมาค่อยทำนาปี ผลผลิตดีลงทุนน้อย ใช้สารเคมีน้อย พี่น้องเกษตรกรทุกคนปลอดภัยจากสารเคมีมีรายได้ดีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในยุคนี้ต้องการปฏิรูปภาคการเกษตรทำการเกษตรที่เหมาะสมเกษตรกรสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนในทุกสถานการณ์



5 เบรกไฟฟ้าพลังงานลม 5 รอร่างเงื่อนไขกำกับดูแล

ส.ป.ก.เบรกไฟฟ้าจากพลังงานลม 1,500MWโครงการใหม่ให้รอร่างเงื่อนไขกำกับดูแล



เบรกพลังงานลม - แม้จะพบว่า 17 โครงการกั้นลมเพื่อผลิตไฟฟ้าในพื้นที่ ส.ป.ก.ไม่มีความผิด แต่ขณะนี้ ส.ป.ก.ขอให้โครงการใหม่ ๆ ที่เตรียมจะลงทุนก่อสร้างชะลอไว้ก่อน เพื่อให้มีการร่างเงื่อนไขหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อใช้กำกับดูแลให้ชัดเจนและป้องกันการเกิดปัญหาในอนาคต

โครงการกั้นลม 1,571 เมกะวัตต์ ลงทุน 2.3 แสนล้านบาท ! ส.ป.ก.สั่งเบรกอีกรอบ ขอร่างมาตรการใหม่สำหรับการใช้พื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อไม่ให้ฟ้องร้องข้าราชการพลเรือน ผุดแนวทางให้ชุมชนใช้ไฟฟ้าฟรีเตรียมหารือ ก.พลังงาน เล็งปรับอัตราขาดเขตใหม่ ด้านเอกชนมองไม่ควรเน้นให้เงินกับชุมชน ควรเน้นพัฒนาให้รอบด้าน

จากกรณีศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาเพิกถอนการอนุญาตในกิจการกั้นลมผลิตกระแสไฟฟ้าบนพื้นที่ดำเนินการปฏิรูปที่ดินของบริษัท เทสตีตี้ วินด์ฟาร์ม จำกัด ในพื้นที่ตำบลบ้านไร่ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดชัยภูมินั้น ส่งผลให้พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สั่งการให้สำนักงาน ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ตรวจสอบข้อเท็จจริงในโครงการกั้นลมอื่น ๆ อีก 16 บริษัท รวม 17 ภายในเวลา 45 วัน ผลตรวจสอบปรากฏว่าทั้ง 16 บริษัทได้ดำเนินการถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดไว้ แต่เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ส.ป.ก.จึงเตรียมร่างเงื่อนไข หลักเกณฑ์เพื่อให้มีความรัดกุมมากขึ้น และขอให้เอกชนชะลอโครงการกั้นลมที่เตรียมทยอยก่อสร้าง

นายสมปอง อินทรวงศ์ เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ส.ป.ก.เตรียม

แจ้งไปยังผู้ประกอบการกั้นลมว่าขอให้ “ชะลอ” การลงทุนไว้ก่อนเพื่อให้ ส.ป.ก.ได้ร่างมาตรการใหม่สำหรับการใช้ประโยชน์บนพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน ในประเด็นหลักคือ 1) เป็นไปได้หรือไม่ที่จะให้เกษตรกรได้ประโยชน์จากกำไรจากการขายไฟฟ้าของผู้ประกอบการ หรือให้ชุมชนโดยรอบได้ใช้ไฟฟ้าฟรี เพราะเท่ากับว่าเกษตรกรได้รับประโยชน์โดยตรง 2) กำหนดอัตราเงินขาดเขตที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายคือทั้งเอกชนและเกษตรกร ซึ่งที่ผ่านมาการกำหนดอัตราเงินขาดเขตเป็นข้อตกลงระหว่างเอกชนและเกษตรกร คือได้รับการชดเชยที่ 35,000 บาท/ไร่/ปี และยังคงแบ่ง

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachart Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/เศรษฐกิจในประเทศ

วันที่: พุธที่ 6 - อาทิตย์ 9 เมษายน 2560

ปีที่: 39

ฉบับที่: 4929

หน้า: 1 (ขวา), 5

Col.Inch: 100.70 Ad Value: 135,945

PRValue (x3): 407,835

Clip: Full Color

หัวข้อข่าว: ส.ป.ก.เบรกไฟฟ้าจากพลังงานลม 1,500MWโครงการใหม่ให้ร่องเงื่อนไขก้ำกับดูแล

เป็นพื้นที่ในระยะ 60 เมตร ได้รับขดเขย 5,000 บาท/ไร่/ปี ระยะ 100 เมตร ได้รับขดเขยที่ 3,500 บาท/ไร่/ปี เป็นต้น หากพบว่าเป็นอัตราขดเขยที่ไม่เหมาะสมก็อาจจะพิจารณาปรับเพิ่มหรือปรับลดได้

ก่อนหน้านี้ ส.ป.ก.ได้เรียกผู้ประกอบการเข้ามาหารือในประเด็นดังกล่าวข้างต้น ซึ่งได้รับความเห็นว่า สามารถดำเนินการได้แต่ค่อนข้าง “ยาก” เพราะจะต้องมีการแก้ไขกฎหมาย รวมถึงในปัจจุบันก็มีกลไกอย่างกองทุนรอบที่เก็บจากผู้ประกอบการมาพัฒนา ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุขรวมถึงการสร้างถนน เป็นต้น ในประเด็นนี้ ส.ป.ก. จะดำเนินการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ภายในเดือนเมษายนนี้

“ตอนนี้ผมระดมความคิดกับฝ่ายกฎหมายของ ส.ป.ก.อยู่ เพื่อวางมาตรการเพิ่มทีนอกเหนือจากมาตรการทางกฎหมาย และจะยึดเอาแนวคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดมาเป็นตัวตั้งเพื่อวิเคราะห์ต่อไปว่า คำว่า ประโยชน์โดยตรงให้กับเกษตรกรควรจะมีอะไรบ้าง ซึ่งหลังจากร่างมาตรการใหม่แล้วเสร็จก็จะดำเนินการแจ้งไปยัง ส.ป.ก.ของแต่ละจังหวัดเพื่อแจ้งต่อไปยังเอกชนในพื้นที่ เพราะถ้า ส.ป.ก.ไม่ดำเนินการอะไรเลยก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นอีก”

นายสมปองกล่าวเพิ่มเติมว่า เชื่อมั่นว่าการสั่งชะลอโครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของเอกชน ตามข้อมูลของกระทรวงพลังงานระบุว่า โครงการกันหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้าตามแผนของกระทรวงพลังงานยังต้องใช้

เวลาในการทดสอบศักยภาพของลมก่อนประมาณ 1 ปี รวมถึงยังต้องทำประชาคมกับชาวบ้านรอบพื้นที่ตั้งกังหันลมก่อน และเมื่อมั่นใจว่ามีศักยภาพแล้วจึงจะเริ่มการลงทุนเป็นลำดับต่อไป

ด้านนายชินทร์ เขาวนนิวัติชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO กล่าวว่า หากจะมีการชะลอลงทุนในโครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าในช่วงนี้ยังไม่ส่งผลกระทบเนื่องจากกำลังผลิตรวม 1,800 เมกะวัตต์ที่ได้เปิดรับซื้อไฟฟ้าโดย กกพ.ต่างก็ทยอยดำเนินการไปค่อนข้างมาก ในขณะที่เดียวกันก็ยังไม่มีการประกาศรับซื้อไฟจากกังหันลมเพิ่มเติม ส่วนความเสี่ยงของผู้ประกอบการที่อาจจะมีการฟ้องร้องเหมือนกับกรณีบริษัท เทพลิตหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับหน่วยงานรัฐที่จะต้องสร้างมาตรการเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นมากขึ้น อย่างไรก็ตามการดำเนินธุรกิจของเอกชนในพื้นที่ ส.ป.ก.ต่างก็ดำเนินการตามที่ถูกกฎหมายกำหนดไว้อยู่แล้ว ส่วนกรณีนี้ที่ ส.ป.ก.มีแนวคิดจะปรับอัตราขดเขยเพื่อให้เป็นธรรมมากขึ้นถือเป็นเรื่องที่ดี แต่ทุกวันนี้ภาคเอกชนไม่ได้ให้เฉพาะอัตราเงินขดเขย ยังมีการดำเนินการด้าน CSR ในหลายเรื่องทั้งการให้ทุนการศึกษา สร้างถนน ฯลฯ โดยเอกชนมองว่าไม่ควรให้ในรูปแบบเงินเท่านั้น ควรมีการพัฒนาด้านอื่น ๆ ในพื้นที่ที่ได้ใช้ประโยชน์และยั่งยืนจะดีกว่า

สำหรับบริษัทผลิตไฟฟ้าฯ มีโครงการกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้ารวม 2 โครงการคือ ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม กำลังผลิต 80 เมกะวัตต์ และโครงการเทพนา วินด์ฟาร์ม กำลังผลิต 7.5 เมกะวัตต์

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachart Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/เศรษฐกิจในประเทศ

วันที่: พุธที่ 6 - อาทิตย์ 9 เมษายน 2560

ปีที่: 39

ฉบับที่: 4929

หน้า: 1(ขวา), 5

Col.Inch: 100.70 Ad Value: 135,945

PRValue (x3): 407,835

Clip: Full Color

หัวข้อข่าว: ส.ป.ก.เบรกไฟฟ้าจากพลังงานลม 1,500MWโครงการใหม่ให้ร่องเงื่อนไขก้ำกับดูแล

รายงานข่าวเพิ่มเติมจากกระทรวงพลังงานระบุว่า ถึงสถานะล่าสุดของโครงการกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้า ที่จะต้องขายไฟฟ้าเข้าระบบให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) นั้น ในรายที่ได้เริ่มผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) แล้วรวม 240 เมกะวัตต์ จากบริษัท ซีเอสเทนเอเบิล เอนเนอจี้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท เค อาร์ทู จำกัด (เวสต์ ห้วยบง 2) และบริษัท เวิร์ส โคราซ วินด์ จำกัด (เวสต์ ห้วยบง 3) ส่วนโครงการที่สำคัญแล้ว แต่ยังไม่ขายไฟ กำลังผลิต 200

พลังงานลม 2.3 แสน ล.สะดูด

เมกะวัตต์ จากบริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด บริษัท พัฒนาพลังงานลม จำกัด (โครงการวายุ วินด์ฟาร์ม) บริษัท กรีนเวชั่น เพาเวอร์ จำกัด (โครงการสรณมย์ วินด์ฟาร์ม) ส่วนที่ตอบรับซื้อแล้ว แต่ยังไม่ได้ทำสัญญา รวม 1,131 เมกะวัตต์ ส่วนใหญ่เป็นโครงการของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA ส่วนที่เหลือคือกำลังผลิตจากบริษัท เค.อาร์.วัน จำกัด บริษัท วินชัย จำกัด บริษัท ชับพุด เอนเนอจี้ วัน จำกัด บริษัท กฤษณา วินด์

เพาเวอร์ จำกัด บริษัท โคราซวินด์ เอนเนอจี้ จำกัด และบริษัท ยูไนเต็ด แทงเกอร์ จำกัด

รวมการลงทุนในโครงการกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้าที่จะมีการทยอยก่อสร้างต่อจากนี้รวมทั้งสิ้นที่ 1,571 เมกะวัตต์ ปัจจุบันการลงทุนในโครงการกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้าอยู่ที่ 100-150 ล้านบาท/เมกะวัตต์ ฉะนั้นเท่ากับว่าจะเกิดการลงทุนสูงถึง 2.35 แสนล้านบาท

แวดวง รอบกรุง

แวดวงรอบกรุง ประจำวันที่ 5 เมษายน....● สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โปรดเกล้าฯ ให้มีพิธีประกาศใช้ รัฐธรรมนูญใหม่ พุทธศักราช 2560 (6 เม.ย.)...จาก
นั้นต้องเร่งออกกฎหมายลูกเสนอต่อที่ประชุม สนช.พิจารณา ...ถ้า
ไม่มีปัญหาหรือข้อขัดข้องใดๆ คงได้เลือกตั้งปลายปี 61 แน่นนอน
.....● อะแถม “เขี้ยวพยัคฆ์” แอบเห็น สปท.บางคน ออกอาการ
กันกะเยอ เตรียมโดดลงสมัครเป็น ผู้แทนปวงชน...แถมดู กติกาใหม่
ระบุให้ ผู้สมัคร ต้องพ้นตำแหน่งการเมืองไม่น้อยกว่า 90 วัน...
โรดแมป ก็น่าสนใจ เดินหน้าเช่นนี้แล....● กรณีเหมืองทองอัครา
ยังค้างท่อ รอหาทางลงให้สวยงาม... เห็นใจ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี ที่เลือกไม่ต่อสัญญาตามเสียงคัดค้าน....● แม้จะรู้
ว่ามีปัญหาตามมาแน่นอน โดยเฉพาะข้อกล่าวหา ละเมิดข้อตกลง
การค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย...รัฐบาลไทยอาจถูกฟ้องร้อง ให้จ่าย
เงินชดเชยความเสียหาย...ปานนี้แล้ว กระทรวงอุตสาหกรรม และ
นักวิชาการ ที่ของบฯไปสำรวจ ได้ข้อสรุปแล้วหรือยัง.....● สถานการณ์
น้ำ ปีนี้ “บิกัด” พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรฯ ให้ กรมชลประทาน ประสานงาน
วางแผนแต่เนิ่น รับประกัน น้ำดื่ม น้ำใช้ น้ำเพื่อการเกษตร ไม่ขาดแคลนแน่นอน ตอนนี้อยู่
เตรียมปฏิบัติการฝนหลวง สำรองไว้พร้อมแล้ว.....● โลกออนไลน์ ฮือฮาข้อมูล โรงพยาบาล
หลายแห่งทั่วประเทศ มีบัญชีติดลบ งบดุลขาดสภาพคล่อง ส่งผลให้ผู้ป่วยในระบบต่างๆ ได้
รับการดูแลรักษาไม่ทั่วถึง.....● ส.ท.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข บอกกำลัง
เร่งแก้ปัญหา โยงงบประมาณ ตามกำลังประชากร โปะตรงนี้ ...จึงวอน “พี่ตูน” มาช่วยวิ่ง
ระดมทุนอีกหลายรอบ.....● เหลือบไปมอง กระทรวงกลาโหม 3 เหล่าทัพ ตั้งงบประมาณ
ซื้ออาวุธ รถถัง เรือดำน้ำ ขังซัมเมอร์เซล...ตอกย้ำความจำเป็น จากปาก พล.อ.ประวิตร
วงษ์สุวรรณ รมว.เจ้ากระทรวง....ไม่ขอเปรียบเทียบว่า งบประมาณกระทรวงไหน สำคัญต่อ
ประชาชนมากกว่ากัน...เฮ้อออ.....● บุญญพัฒน์ สุวรรณมาศ กก.ผจก.เคพีเอ็น ไลน์ส
อะคาเดมี ชวนฝึกปรี้อ วิทยายุทธภาษาจีน ให้แข็งแกร่ง ทุกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน เรียน
กับเจ้าของภาษาโดยตรง ที่โรงเรียนสอนภาษาจีนเคพีเอ็น ไลน์ส ทุกสาขา.....● ห้องอาหาร
เปรมประชากร โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น จัดโปรโมชัน “วันจักรี” กับเมนูอาหารไทย
4 ภาค ท่านละ 450 บาท ผู้ใหญ่วัย 65 ปี มาพร้อมครอบครัว ทานฟรี.....● ข้าวตราฉัตร

จัดโปรโมชั่นพิเศษเอาใจลูกค้าที่ **Golden Place** สาขาพระ-
ราม 9 ราคาพิเศษ จนถึง 9 เม.ย.นี้● ข่าวก้าวไป, 5 เม.ย.
09.00 น. รพ.เปาโล รังสิต เปิดตัว “ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ”
พร้อมฝึกสอนการช่วยชีวิตเบื้องต้น การดูแลคนไข้กะทันหัน โดยแพทย์
เวชศาสตร์● 6 เม.ย.18.00 น. อ.บุญล้อม ทองทวี นักร้อง
ชาววิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา รุ่น 2512-2514 ร่วมงาน “48 ปี
แห่งความทรงจำ” ที่ ร.ร.นนทบุรีพิทยาคม ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.
นนทบุรี.....● 7 เม.ย. 12.00 น. ปิยะวัฒน์ จิตะสิทธิ์วารกุล รอง
ปร.กก.บห.บมจ.ซีพี ออลล์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้ผู้สำเร็จ
การศึกษา ระดับ ปวช. จากวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์และ
ศูนย์การเรียนรู้ปัญญาภิวัฒน์กว่า 1,000 คน ที่สถาบันการจัดการ
ปัญญาภิวัฒน์ ถ.แจ้งวัฒนะ.....●

“เขี้ยวพยัคฆ์”

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/สังคม

วันที่: พุธ 5 เมษายน 2560

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14269

Col.Inch: 19.01

Ad Value: 29,465.50

หน้า: 4(บนซ้าย)

PRValue (x3): 88,396.50

Clip: Full Color

ภาพข่าว: เรียงคนมาเป็นข่าว: เกษตรปลอดภัย

เรียงคน มาเป็นข่าว



เกษตรปลอดภัย - ชุดtima บุญประภัสร์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ เป็น ปธ.แถลงข่าวการจัดการจัดงานมหกรรมเกษตรปลอดภัย นำไทยสู่ความยั่งยืน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-9 เมษายน ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยมี อีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ดุจเดือน ศตะนาวัน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมในพิธี ณ กระทรวงเกษตรฯ เมื่อเร็วๆ นี้

ยกระดับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

โลกยุคใหม่ในปัจจุบันผู้คนใส่ใจสุขภาพ มีความต้องการและคัดสรรสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพดี มีมาตรฐานเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งสินค้าเกษตรอินทรีย์เป็นสินค้ามาตรฐานประเภทหนึ่งซึ่งอินเทรนด์ที่ผู้รักสุขภาพและคนทั่วไปให้ความสนใจ ประกอบกับการซื้อขายสินค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ มีกฎระเบียบ ข้อกำหนดด้านมาตรฐานที่เข้มงวดมากขึ้น จำเป็นที่เกษตรกรในยุคปัจจุบันจะต้องปรับตัวให้เข้ากับกระแสโลกยุคใหม่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตเพื่อจำหน่ายภายในประเทศหรือเพื่อส่งออก

น.ส.ชุตินา บุญยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวไว้ว่า เพื่อเป็นการประกาศปีแห่งการยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืนให้เป็นที่รับทราบในวงกว้าง และเร่งให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสินค้าเกษตรปลอดภัย ซึ่งได้มาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์ หรือ ออร์แกนิก ตลอดจนสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการบริโภคสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพมาตรฐาน ดังนั้น การจัดงาน “เกษตรปลอดภัย นำไทย สู่ความยั่งยืน” จึง

ได้จัดขึ้นเพื่อตอกย้ำความสำคัญของการผลิตสินค้าได้คุณภาพมาตรฐาน และใช้วิถีสุขภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับทั้งในและต่างประเทศอย่างกว้างขวาง



ชุตินา บุญยประภัศร

แห่งการยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืนหลัก ๆ นั้น ประกอบด้วย มีแผนที่จะเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์เป็น 6 แสนไร่ ในปี 2564 (เพิ่ม 10-20% ต่อปี) เพิ่มเกษตรกรทำเกษตรอินทรีย์ 30,000 ราย ภายในปี 2564 และมุ่งลดการใช้สารเคมี 5-10% ภายในปี 2564 พบสารเคมีตกค้างเกินมาตรฐานลดลง

น้อยกว่า 10% ของจำนวนตัวอย่างที่ตรวจภายในปี 2564 ตลอดจนกำหนดแปลงใหญ่ทุกแปลงเป็น GAP เกษตรกรในแปลงใหญ่ได้รับการรับรองไม่น้อยกว่า 25% ในปี 2560 ตลอดจน



ที่สำคัญต้องการให้เวทีดังกล่าวเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าส่วนผู้ผลิต ผู้บริโภคมีความเข้าใจที่ถูกต้องให้เกษตรกรและต้องเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้จะเน้นสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้ามาตรฐาน ด้วยการสนับสนุนการต่อยอดการแปรรูป สร้างอัตลักษณ์ และคุณค่าโภชนาการ รวมทั้งการจัดการคุณภาพสนับสนุนระบบ QR Trace

โดยยุทธศาสตร์ เป้าหมายที่จะนำไปสู่การขับเคลื่อนเพื่อเข้าสู่

งานสร้างความตระหนัก/รับรู้ที่ถูกต้องเรื่องเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์แก่ทุกภาคส่วนผู้ผลิต ผู้บริโภคมีความเข้าใจที่ถูกต้องต้องเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้จะเน้นสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้ามาตรฐาน ด้วยการสนับสนุนการต่อยอดการแปรรูป สร้างอัตลักษณ์ และคุณค่าโภชนาการ รวมทั้งการจัดการคุณภาพสนับสนุนระบบ QR Trace โดยเชื่อมโยงกับการค้าออนไลน์และใช้ IT สร้างมูลค่าเพิ่มโดยผ่าน QR Trace และเชื่อมโยงกับการค้าออนไลน์

ด้าน น.ส.ดุจดเดือน ศตะนาวิณ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร (มกอช.) จัดงานมหกรรม “เกษตรปลอดภัย นำไทย สู่ความยั่งยืน” ขึ้นร่วมกับหน่วยงานในสังกัด ระหว่างวันที่ 6-9 เม.ย. ที่รอยัลพา

รากอน สอดคล้อง ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยจะมีการนำสินค้าที่ได้คุณภาพมาตรฐาน ทั้งของเกษตรกรและผู้ประกอบการ มาแสดงและจำหน่ายในราคาพิเศษ โดยมีเกษตรกรที่ผ่านการคัดสรรมาแล้วว่าเป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรทั้งพืชผัก ผลไม้



คุณเดือน ศตะนาวัน

ประมงและปศุสัตว์ที่ได้มาตรฐาน GAP และมาตรฐานอินทรีย์ (Organic) รวมทั้งผลิตภัณฑ์แปรรูปหลากหลาย ซึ่งมีความปลอดภัยแก่ผู้บริโภคมาจัดแสดงและจำหน่าย พร้อมจัดแสดงนวัตกรรมทางการเกษตรและความก้าวหน้าการจัดการตลาดแนวใหม่ด้วยไอทีหรือตลาดเกษตรดิจิทัลอย่างยั่งยืนยิ่งขึ้น ครั้งแรกอีกด้วย.



เกษตรปลอดภัย...นางสาวชุติมา บุญยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมเกษตรปลอดภัย นำไทยสู่ความยั่งยืน” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-9 เมษายน 2560 ณ รอยัลพารากอน ฮอลล์ 3 ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยมี นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ร่วมงาน ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนราชดำเนิน กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้



วันแพะแห่งชาติ...พลเอกประสพาส สุขเกษตร เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย สัตวแพทย์เอก สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดงานแพะแห่งชาติครั้งที่ 14 ประจำปี 2560 พร้อมร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมอบถ้วยรางวัลพระราชมณเฑียรพระเทพรัตนราชสุดาฯ แก่ผู้ชนะเลิศยอดเยี่ยมประเภทพันธุ์แพะเทศผู้และเทศเมีย และรางวัลชนะเลิศประเภทต่างๆ ที่ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ อ.เมือง จ.ปทุมธานี เมื่อเร็วๆ นี้



●...**วีรยุทธ ปุตระเศรณี** พ่อเมืองอ่างทอง พร้อม **ทักษณิภร ปุตระเศรณี** นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง และตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีพ ให้ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง และยากไร้ ผู้สูงอายุ ตามโครงการประชารัฐร่วมใจ ปันสุข คลายทุกข์ ผู้ป่วย 276 ชีวิต ●...

อลงกต วรกี นายอำเภออานลักษ์ จ.อุทัยธานี เป็นประธานพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 62 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2560 ซึ่งจังหวัดร่วมกับ พระครูอุทัยสุตกิจ เจ้าอาวาสวัดอานลักษ์ เจ้าคณะอำเภออานลักษ์ และประชาชน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-15 เมษายน ที่วัดอานลักษ์ อ.อานลักษ์ จ.อุทัยธานี

●...**พล.อ.ประสาธ สุขเกษตร** เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อม **นสพ.อภัย สุทธิสังข์** อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2560 พร้อมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมอบถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ แก่ผู้ชนะการประกวดแพะประเภทต่างๆ ที่ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ อ.เมืองปทุมธานี...●



วีรยุทธ ปุตระเศรณี



พล.อ.ประสาธ สุขเกษตร

📌 ลงพื้นที่...ธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ที่สหกรณ์ปฎิรูปที่ดินระบ้ำ ต.ระบ้ำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี

